

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
để tuyển chọn, xét chọn thực hiện trong năm 2016-2017**

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ - CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ biên bản họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016-2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét chọn đưa vào thực hiện trong năm 2016-2017 (Danh mục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn và thông báo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tham gia tuyển chọn, xét chọn;

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHCNMT, PL.80.

KT BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG

Đặng Thị Bích Liên

DANH MỤC

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào thực hiện năm 2016-2017

(Ban hành theo Quyết định số 1278/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
1.	Ứng dụng các quy luật diễn biến phát triển thể chất trong xây dựng chương trình nâng cao thể lực cho học sinh phổ thông miền Bắc Việt Nam.	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: <i>Xây dựng chương trình thể thao ngoại khóa cho học sinh phổ thông khu vực phía Bắc Việt Nam</i></p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Đánh giá các điều kiện để đảm bảo cho việc xây dựng chương trình TDDT ngoại khóa nâng cao thể lực cho học sinh phổ thông khu vực phía Bắc (theo vùng: Đồng bằng, Trung Du và Miền Núi)- Nghiên cứu xây dựng chương trình TDDT ngoại khóa nâng cao thể lực cho học sinh phổ thông khu vực phía Bắc từ lớp 1 đến lớp 12 theo 3 vùng: Đồng Bằng, Trung Du và Miền Núi.- Kiểm chứng khoa học hiệu quả ứng dụng chương trình TDDT ngoại khóa nâng cao thể lực cho học sinh phổ thông khu vực phía Bắc. <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none">- Xác định các yếu tố đảm bảo cho việc xây dựng chương trình TDDT ngoại khóa nâng cao thể lực cho học sinh phổ thông khu vực phía Bắc theo 3 vùng: Đồng bằng, Trung Du và Miền Núi.	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Điều tra khảo sát thực trạng các yếu tố đảm bảo cho việc xây dựng chương trình TDTT ngoại khóa nâng cao thể lực cho học sinh phổ thông khu vực phía Bắc theo 3 vùng: Đồng bằng, Trung Du và Miền Núi. - Hội thảo: Lựa chọn các nội dung đưa vào chương trình TDTT ngoại khóa nâng cao thể lực cho học sinh phổ thông khu vực phía Bắc. - Tiến hành xây dựng chương trình TDTT ngoại khóa nâng cao thể lực cho học sinh phổ thông khu vực phía Bắc từ lớp 1 đến lớp 12 theo 3 vùng Đồng bằng, Trung Du và Miền Núi. - Kiểm chứng khoa học hiệu quả ứng dụng chương trình TDTT ngoại khóa nâng cao thể lực cho học sinh phổ thông khu vực phía Bắc. <p>Sản phẩm dự kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống các chuyên đề; - Báo cáo số liệu điều tra, phỏng vấn; - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt; - Bài báo khoa học; - Báo cáo kiến nghị. 	
2.	<p>Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội thể thao quốc gia trong thời kỳ hội nhập quốc tế</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Đổi mới, nâng cao vai trò tự chủ của các Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia trong thời kỳ hội nhập quốc tế.</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về chức năng, vai trò tự chủ của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia; cơ sở lý luận về quản lý, tổ chức mạng lưới các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao trong nền thể thao hiện đại. - Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động tự chủ của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao ở nước ta; đánh giá thực trạng quản lý và chính sách của nhà 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>nước đối với tự chủ của liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp góp phần kiện toàn bộ máy, nâng cao vai trò tự chủ của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Việt Nam trong điều kiện cụ thể Việt Nam trong những năm tới. <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động tự chủ của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia (từ năm 2000 đến nay) để thấy được ưu thế và những vấn đề còn hạn chế trong tự chủ về tổ chức, điều hành, hoạt động. Xác định nguyên nhân của những thành công và những hạn chế, đề xuất giải pháp phát huy ưu thế và khắc phục hạn chế nhằm nâng cao vai trò tự chủ của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia. - Nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm tổ chức, quản lý, ban hành, thực thi các chính sách và các mô hình tổ chức, hoạt động tự chủ của các tổ chức Liên đoàn, Hiệp hội thể thao trên thế giới, - Khảo sát, đánh giá về công tác quản lý nhà nước đối với Liên đoàn, Hiệp hội thể thao trong những năm qua. - Làm rõ những yếu tố ảnh hưởng, tác động của hội nhập quốc tế về thể thao và quá trình đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động thể dục thể thao ở nước ta trong những năm tới đối với hoạt động tự chủ của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao. - Xác định những cơ hội, thách thức, thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động tự chủ của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao ở nước ta. - Đề xuất các giải pháp và mô hình tổ chức, hoạt động góp phần nâng cao vai trò tự chủ của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Việt Nam trong điều kiện cụ thể Việt Nam trong những năm tới. 	

Handwritten signature

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>Dự kiến sản phẩm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống các chuyên đề - Báo cáo số liệu điều tra, phỏng vấn - Báo cáo tổng hợp nghiên cứu của đề tài. - Báo cáo kiến nghị. - Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành. 	
3.	<p>Nghiên cứu giáo dục của gia đình đối với trẻ em có hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống tại một số khu công nghiệp hiện nay - Đề xuất mô hình giáo dục gia đình phù hợp.</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Giáo dục gia đình đối với trẻ em trong các khu công nghiệp hiện nay.</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thực trạng thiết chế giáo dục đối với trẻ em tại một số khu công nghiệp hiện nay (chỉ rõ những vấn đề cần quan tâm, chăm lo đến đời sống văn hoá, đạo đức, tinh thần của trẻ em tại các khu công nghiệp tại Việt Nam hiện nay). - Đề xuất mô hình về thiết chế, giáo dục phù hợp đối với trẻ em của những gia đình tại các khu công nghiệp (thiết chế, phương thức, nội dung và cách thức giáo dục) <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát, đánh giá thực trạng thiết chế, mô hình giáo dục của gia đình đối với trẻ em tại các khu công nghiệp hiện nay. - Nghiên cứu vai trò của gia đình trong giáo dục trẻ em tại các khu công nghiệp hiện nay. (trong đó có nghiên cứu đánh giá đến một bộ phận trẻ em có hành vi lệch chuẩn về đạo đức lối sống tại các khu công nghiệp để có biện pháp giáo dục ngăn ngừa). - Xây dựng quy chuẩn giáo dục của gia đình đối với trẻ em tại các khu 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>công nghiệp hiện nay (Thiết chế, Phương thức giáo dục, nội dung giáo dục, cách thức giáo dục của gia đình đối với trẻ em).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất kiến nghị giải pháp về thiết chế, mô hình giáo dục của gia đình đối với trẻ em tại các khu công nghiệp hiện nay. <p>Sản phẩm dự kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt; - Báo cáo kiến nghị; - Báo cáo điều tra khảo sát, đánh giá; - Bài báo khoa học; 	
4.	<p>Biến đổi văn hoá của một số cộng đồng dân tộc ít người đi đạo Tin Lành ở miền núi phía bắc Việt nam</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Nghiên cứu sự tác động của tôn giáo đến bảo vệ và phát huy văn hoá của dân tộc ít người ở miền núi phía bắc Việt Nam.</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tác động của tôn giáo đến đời sống văn hoá và di sản văn hoá truyền thống (vật thể và phi vật thể) của dân tộc ít người ở miền núi phía bắc Việt Nam. - Đề xuất và kiến nghị giải pháp phát huy những yếu tố tích cực của tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ, phát huy di sản văn hoá truyền thống của dân tộc ít người ở miền núi phía bắc Việt Nam. <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát, đánh giá thực trạng đời sống văn hoá dân tộc ít người dưới tác động của tôn giáo ở miền núi phía bắc Việt Nam. - Nghiên cứu vai trò của tôn giáo tác động đến đời sống văn hoá của người 	2016-2017

lt

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>dân tộc ít người ở miền núi phía bắc Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất và kiến nghị giải pháp phát huy giá trị tích cực của tôn giáo trong bảo vệ và phát huy di sản văn hoá truyền thống của dân tộc ít người ở miền núi phía bắc Việt Nam. <p>Sản phẩm dự kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt; - Báo cáo kiến nghị; - Báo cáo điều tra khảo sát, đánh giá; - Bài báo đăng báo chuyên ngành. 	
5.	<p>Nghiên cứu thực trạng và giải pháp ứng xử văn hoá trong lễ hội truyền thống hiện nay.</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Thực trạng và giải pháp về hủ tục, mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống hiện nay.</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực trạng về hủ tục, mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống hiện nay. - Đề xuất giải pháp quản lý nhà nước về hủ tục, mê tín dị đoan nhằm nâng chất lượng, hiệu quả quản lý lễ hội truyền thống hiện nay. <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn về hủ tục, mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống hiện nay. - Hệ thống hoá và đánh giá công tác triển khai thực hiện của các văn bản chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý hủ tục, mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống hiện nay. - Nghiên cứu, điều tra, khảo sát làm rõ thực trạng quản lý nhà nước về hủ 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>tục, mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống hiện nay.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước về hủ tục, mê tín dị đoan nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý lễ hội truyền thống hiện nay. <p>Sản phẩm dự kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt; - Báo cáo kiến nghị; - Báo cáo điều tra khảo sát, đánh giá; - Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành; 	
6.	<p>Quản lý hoạt động dịch vụ văn hoá tại TP, Hồ Chí Minh trong xu thế toàn cầu hoá (nghiên cứu trường hợp karaoke và vũ trường)</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Quản lý hoạt động dịch vụ văn hoá tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay (nghiên cứu trường hợp karaoke và vũ trường).</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thực trạng quản lý dịch vụ hoạt động karaoke và vũ trường tại TP. Hồ Chí Minh. - Đề xuất phương thức quản lý, tổ chức dịch vụ karaoke và vũ trường tại Thành phố Hồ Chí Minh <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động văn hoá và quản lý dịch vụ hoạt động văn hoá. - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn về nội hàm dịch vụ văn hoá và các loại hình hoạt động dịch vụ văn hoá (cụ thể dịch vụ văn hoá karaoke và vũ trường). 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Phân loại và nhận diện nội dung, phương thức tổ chức thực hiện loại hình dịch vụ karaoke và vũ trường - Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý các dịch vụ văn hoá dịch vụ karaoke và vũ trường trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh những năm gần đây. - Nghiên cứu đề xuất các phương thức tổ chức dịch vụ karaoke và vũ trường phù hợp với đặc điểm địa bàn dân cư tại TP. Hồ Chí Minh. <p>Sản phẩm dự kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt; - Báo cáo kiến nghị; - Báo cáo điều tra khảo sát, đánh giá; - Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành; 	
7.	<p>Xu hướng và tác động của sự dịch chuyển lao động du lịch đến phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ hội nhập cộng đồng ASEAN.</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN.</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm rõ thực trạng và xu hướng dịch chuyển lao động du lịch trong thời kỳ hội nhập cộng đồng ASEAN. - Đề xuất giải pháp quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động trong thời kỳ hội nhập cộng đồng ASEAN. <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch chuyển lao động, dịch chuyển lao động du lịch (khái niệm, đặc điểm, vai trò, yếu tố tác động ...) - Tổng quan về lao động du lịch, chính sách quản lý và phát triển lao 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>động du lịch các nước ASEAN và các vấn đề đặt ra trong hợp tác, hội nhập quốc tế về phát triển du lịch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều tra, đánh giá thực trạng, phân tích quá trình dịch chuyển lao động du lịch Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN. - Đề xuất chính sách, giải pháp quản lý nhà nước và phát triển nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ hội nhập cộng đồng ASEAN. <p>Sản phẩm chính của đề tài:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt; - Báo cáo tổng hợp số liệu điều tra, chuyên đề; - Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành về vấn đề nghiên cứu 	
8.	<p>Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ven biển (Lấy thí điểm vùng ven biển đồng bằng sông Hồng).</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng du lịch ven biển đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc - Đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng du lịch ven biển đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch dựa vào cộng đồng, về loại hình du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch vùng ven biển đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (khái niệm, đặc điểm, vai trò, yếu tố tác động ...) 	2016-2017

H

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Kinh nghiệm quốc tế thành công về du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển. - Thực trạng về phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng du lịch ven biển đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc. - Định hướng và giải pháp phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc <p>Sản phẩm chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt; - Phụ lục số liệu điều tra, chuyên đề nghiên cứu; - Hệ thống bản đồ, bảng biểu, hình ảnh minh họa.... - Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành về vấn đề nghiên cứu 	
9.	<p>Đánh giá, dự báo xu hướng thay đổi nhu cầu du lịch đến Việt Nam và ASEAN</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Phát triển du lịch Việt Nam – ASEAN trong quá trình hội nhập ASEAN.</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá, dự báo nhu cầu, khả năng, cơ hội, thách thức phát triển du lịch Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN - Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển du lịch Việt Nam – ASEAN trong quá trình hội nhập ASEAN (sản phẩm, chương trình xúc tiến, quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực du lịch) <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch trong quá trình hội nhập ASEAN. - Đánh giá tổng quan và thực trạng về xu hướng tác động, cơ hội, thách thức hội nhập ASEAN đến phát triển du lịch Việt Nam và ASEAN 	2016-2017

kt

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Dự báo về nhu cầu, khả năng phát triển du lịch Việt Nam – ASEAN trong quá trình hội nhập ASEAN. - Định hướng phát triển du lịch Việt Nam ASEAN trong quá trình hội nhập ASEAN (sản phẩm, chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực...) - Đề xuất, định hướng giải pháp, kiến nghị để phát triển và quản lý du lịch Việt Nam – ASEAN trong quá trình hội nhập ASEAN. <p>Sản phẩm chính của đề tài:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt; - Báo cáo tổng hợp số liệu điều tra, chuyên đề; - Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành về vấn đề nghiên cứu 	
10.	<p>Nghiên cứu vai trò của người phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế du lịch ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: <i>Nghiên cứu vai trò của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch khu vực miền núi phía Bắc.</i></p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thực trạng sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch. - Đề xuất các giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch khu vực miền núi phía Bắc. <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu cơ sở lý luận về sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch. - Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò của cộng đồng dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch. 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch khu vực miền núi phía Bắc. <i>Sản phẩm chính:</i> - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; - Phụ lục kết quả điều tra xã hội học; chuyên đề - Kết quả dự báo; mô hình; quy trình; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác... - Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành về vấn đề nghiên cứu 	
11.	<p>Nghiên cứu văn hóa dân tộc Cống phục vụ hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.</p>	<p><i>Mục tiêu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu văn hóa và sự biến đổi văn hóa của dân tộc Cống - Tư liệu hóa, sưu tầm hiện vật của dân tộc Cống phục vụ hoạt động trong Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam. - Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tộc người Cống tại cộng đồng và tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. <p><i>Nội dung chính:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu văn hóa và sự biến đổi văn hóa dân tộc cống bao gồm: văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể - Thực trạng văn hóa của dân tộc Cống hiện nay. - Xây dựng danh mục tư liệu về di sản văn hóa của dân tộc Cống gồm văn hóa vật thể và phi vật thể. - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Cống, nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo tàng phục vụ cho công tác nghiên cứu sưu tầm, xây dựng sưu tập, trưng bày giới thiệu tới công chúng trong và ngoài Bảo tàng. 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>Sản phẩm chính của đề tài:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả; - Danh mục tư liệu hiện vật văn hóa vật thể, phi vật thể của dân tộc Công. - Tư liệu ảnh, bản đồ, video - Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành. 	
12.	<p>Nghiên cứu, xây dựng quy trình, nội dung đào tạo đội ngũ cán bộ cho hoạt động bảo tồn di tích ở Việt Nam</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị:</p> <p><i>Nghiên cứu xây dựng quy trình, nội dung đào tạo đội ngũ cán bộ là kỹ sư, kiến trúc sư và thợ lành nghề cho hoạt động tu bổ di tích</i></p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu thực trạng đào tạo nguồn nhân lực là kỹ sư, kiến trúc sư, thợ lành nghề cho hoạt động bảo tồn và tu bổ di tích trong giai đoạn hiện nay. - Đề xuất quy trình, chương trình, nội dung đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, thợ lành nghề phục vụ cho hoạt động tu bổ di tích phù hợp với tình hình hiện nay. <p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc đào tạo, phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, thợ lành nghề tham gia hoạt động tu bổ di tích. - Kinh nghiệm một số nước trong đào tạo kỹ sư, kiến trúc sư, thợ lành nghề cho hoạt động tu bổ di tích. - Điều tra, đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động bảo tồn di tích ở nước ta hiện nay. - Đề xuất các định hướng, giải pháp, qui trình, nội dung cơ bản đào tạo đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, thợ lành nghề tham gia hoạt động tu bổ di tích trong giai đoạn hiện nay. 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>Sản phẩm dự kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài; - Báo cáo đề xuất, kiến nghị về đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác bảo tồn di tích - Các phụ lục kèm theo liên quan đến nội dung nghiên cứu 	
13.	<p>Nghiên cứu, tư liệu hóa khối hiện vật quà tặng của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước kính tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Tư liệu hóa sưu tập hiện vật của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư liệu hóa khối tài liệu, hiện vật quà tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thực hiện tốt công tác bảo quản, gìn giữ và phát huy giá trị tổng thể của khối di sản vô cùng quý báu và mang tính độc bản này của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, tuyên truyền của Bảo tàng Hồ Chí Minh và công tác nghiên cứu và tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. <p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thực trạng khối tài liệu, hiện vật là tặng phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kho Cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh. - Điều tra xác định địa chỉ sưu tầm bổ sung, xác minh tìm kiếm các thông tin bổ sung để hoàn chỉnh về mặt tư liệu cho từng tài liệu hiện vật. - Bổ sung nội dung, sự kiện đặc biệt là những câu chuyện, các nhân vật, các sự kiện có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến từng tài liệu, hiện vật thuộc khối này. - Tiến hành kiểm kê, đối chiếu so sánh, hệ thống và phân loại toàn bộ số tài liệu, hiện vật này. - Viết phiếu thông tin hiện vật và nhập máy theo các tiêu chí cho khối tài 	2016-2017

KT

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		liệu, hiện vật này. - Lập báo cáo kết quả tổng hợp nghiên cứu, từ đó, đề xuất định hướng bảo quản và phát huy giá trị của khối tài liệu, hiện vật. Sản phẩm dự kiến: - Danh mục tổng thể các tài liệu hiện vật là quà tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bộ hồ sơ khoa học đầy đủ các yếu tố các thành phần - Bộ phiếu thông tin hiện vật - Các báo cáo chuyên đề liên quan đến đề tài; - Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt.	
14.	Nghiên cứu và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn (1945-1976) lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia	Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Nghiên cứu và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn (1945-1976) Mục tiêu: - Đánh giá hiện trạng sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945-1976. - Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ của sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945-1976. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện, phát huy sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nội dung chính: - Khái quát lịch sử ra đời, phát triển của tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945-1976 - Tập hợp, lập danh mục, phân loại những mẫu tiền của tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945-1976 trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý, phát huy cũng như quá trình sưu tầm, hình thành sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Phân tích, đánh giá giá trị các loại tiền về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>học và thẩm mỹ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện, phát huy sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. <p>Sản phẩm dự kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; - Các báo cáo chuyên đề; - Các hình ảnh tư liệu, đĩa VCD, CD về tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945 - 1976. - Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành. 	
15.	<p>Nghiên cứu giá trị linh vật Việt Nam truyền thống ở các di tích lịch sử văn hóa</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị:</p> <p><i>Nghiên cứu phân loại linh vật Việt trong các di tích tôn giáo - tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Hà Nội.</i></p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân loại linh vật Việt trong các di tích tôn giáo - tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Đề xuất giải pháp bảo vệ và phát huy linh vật Việt trong các di tích tôn giáo - tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Hà Nội. <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về linh vật Việt trong các di tích tôn giáo - tín ngưỡng. - Thống kê, phân loại linh vật Việt trong các di tích tôn giáo - tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Kiến nghị, đề xuất giải pháp bảo vệ và phát huy linh vật Việt trong các di tích tôn giáo - tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>Sản phẩm dự kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. - Các báo cáo chuyên đề. - Các hình ảnh tư liệu, đĩa VCD, CD về linh vật Việt trong các di tích tôn giáo - tín ngưỡng. - Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 	
16.	<p>Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị:</p> <p><i>Nghiên cứu các giải pháp phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội</i></p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội - Đánh giá thực trạng di sản Hán Nôm ở các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội - Đề xuất giải pháp quản lý, phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội <p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu các giá trị di sản Hán Nôm các di tích lịch sử văn hóa. - Phân tích, đánh giá thực trạng di sản Hán Nôm ở các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội - Kiến nghị, đề xuất giải pháp quản lý phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p><i>Sản phẩm dự kiến:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. - Các báo cáo chuyên đề. - Các hình ảnh tư liệu, đĩa VCD, CD về di sản Hán Nôm trong các di tích lịch sử văn hóa - Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 	
17.	<p>Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm tại các di tích lịch sử văn hóa khu vực Tây Nam Bộ (Nghiên cứu trường hợp di tích cấp quốc gia)</p>	<p><i>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị:</i></p> <p><i>Nghiên cứu các giải pháp phát huy giá trị di sản Hán Nôm tại các di tích lịch sử văn hóa khu vực Tây Nam Bộ.</i></p> <p><i>Mục tiêu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu giá trị di sản Hán Nôm tại các di tích lịch sử văn hóa khu vực Tây Nam Bộ. - Đánh giá thực trạng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm tại các di tích lịch sử văn hóa khu vực Tây Nam Bộ. - Đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy di sản Hán Nôm tại các di tích lịch sử văn hóa khu vực Tây Nam Bộ. <p><i>Nội dung chính:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu giá trị di sản Hán Nôm tại các di tích lịch sử văn hóa khu vực Tây Nam Bộ. - Phân tích, đánh giá thực trạng bảo vệ và phát huy di sản Hán Nôm tại các di tích lịch sử văn hóa khu vực Tây Nam Bộ. - Kiến nghị, đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm tại các di tích lịch sử văn hóa khu vực Tây Nam Bộ. 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>Sản phẩm dự kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. - Các báo cáo chuyên đề. - Các hình ảnh tư liệu, đĩa VCD, CD về di sản Hán Nôm trong các di tích lịch sử văn hóa - Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 	
18.	Dụng cụ và kỹ thuật nghề mộc truyền thống ở Việt Nam	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Kỹ thuật và dụng cụ nghề mộc truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ trong tu bổ di tích</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suu tầm, thống kê, phân loại, nghiên cứu đặc điểm, công năng, tư liệu hóa và lưu giữ các loại công cụ được sử dụng trong nghề mộc truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ; - Đề xuất các quan điểm, định hướng, giải pháp bảo tồn nghề mộc truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ nhằm phục vụ cho công tác tu bổ di tích. <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều tra, khảo sát, suu tầm các công cụ nghề mộc truyền thống ở các làng nghề, các địa phương có truyền thống làm mộc xây dựng. - Hệ thống hóa, xây dựng hồ sơ khoa học, đo vẽ, chụp ảnh, mô hình 3D và xây dựng cơ sở dữ liệu về các công cụ nghề mộc. - Nghiên cứu đặc điểm, công năng, hiệu quả của các dụng cụ nghề mộc truyền thống. 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu kỹ thuật sử dụng, quy trình gia công chế tác và hoạt động cơ bản của nghề mộc truyền thống. - Nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ và phục hồi các kỹ thuật nghề mộc truyền thống bằng các phương tiện nghe nhìn, chụp ảnh, ghi chép, phỏng vấn. - Nghiên cứu tiếp thu kinh nghiệm của các nước trên thế giới về việc bảo tồn các kỹ thuật nghề truyền thống phục vụ cho công tu bổ di tích. - Dự báo xu hướng của hoạt động tu bổ di tích trong giai đoạn tới, nhu cầu về bảo tồn các kỹ thuật công nghệ truyền thống nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tu bổ di tích ở nước ta hiện nay. - Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm bảo vệ và phát huy nghề truyền mộc truyền thống. <p>Sản phẩm dự kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt - Các báo cáo chuyên đề. - Báo cáo đề xuất, kiến nghị về định hướng giải pháp cho việc bảo tồn công cụ và nghề mộc truyền thống phục vụ cho công tác tu bổ di tích. - Những dụng cụ cơ bản của nghề mộc truyền thống. - Phụ lục bản vẽ, sơ đồ 3D, ảnh, băng ghi âm, ghi hình. 	
19.	<p>Nghiên cứu âm nhạc dân gian một số tộc người ở Trường Sơn, Tây Nguyên ứng dụng vào đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Huế trong giai đoạn mới.</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Đưa di sản âm nhạc dân gian Tây Nguyên vào đào tạo tại Học viện Âm nhạc Huế.</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu giá trị âm nhạc dân gian Tây Nguyên. - Xây dựng khung chương trình, giáo trình đào tạo âm nhạc tại Học viện 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>Âm nhạc Huế.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, thể nghiệm ứng dụng các tác phẩm âm nhạc dân gian Tây Nguyên trong hoạt động đào tạo phát huy giá trị. <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống hóa âm nhạc dân gian Tây Nguyên . - Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng âm nhạc dân gian các dân tộc Tây Nguyên hiện nay. - Xây dựng khung chương trình, giáo trình đào tạo âm nhạc. - Thể nghiệm ứng dụng các tác phẩm âm nhạc dân gian Tây Nguyên trong giảng dạy. - Đề xuất các giải pháp phát huy các giá trị đó trong hoạt động đào tạo. <p>Sản phẩm chính của đề tài:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt; - Giáo trình, chương trình đào tạo và các chương trình biểu diễn; - Sách, băng, đĩa hình; - Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành. 	
20.	<p>Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng các tác phẩm trong trại sáng tác điêu khắc Quốc tế - Trong nước ở khu vực Nam Bộ</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Trại sáng tác điêu khắc - Thực trạng và giải pháp.</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực trạng giá trị tác phẩm các trại sáng tác điêu khắc hiện nay. - Đề xuất định hướng xây dựng và tiêu chí các trại sáng tác điêu khắc. - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các trại sáng tác điêu khắc - Đề xuất giải pháp phát huy giá trị các trại sáng tác điêu khắc 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng quan về điêu khắc và trại sáng tác điêu khắc. - Điều tra, khảo sát thực trạng các tác phẩm và trại sáng tác điêu khắc ở Việt Nam. - Phân tích những hạn chế, thành công và xu hướng phát triển của các trại sáng tác điêu khắc. - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng về tổ chức, tác phẩm các trại sáng tác điêu khắc hiện nay. <p>Những sản phẩm chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt; - Báo cáo kiến nghị; - Hệ thống các chuyên đề; - Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành. 	
21.	<p>Xây dựng năng lực thiết kế mẫu sản phẩm tại một số làng nghề thủ công truyền thống được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Việt Nam</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm của các làng nghề thủ công ở Việt Nam.</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực trạng mẫu mã sản phẩm thủ công hiện nay. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mẫu mã, sản phẩm thủ công các làng nghề thủ công ở Việt Nam. <p>Nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng quan mẫu mã, sản phẩm thủ công truyền thống hiện nay - Nghiên cứu vai trò, đặc điểm, những yêu cầu cần thiết phải nâng cao chất 	2016-2017

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<p>lượng mẫu mã, sản phẩm thủ công truyền thống.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều tra, khảo sát, thực trạng mẫu mã, sản phẩm các làng nghề thủ công truyền thống hiện nay. - Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước về sản xuất mẫu mã, sản phẩm thủ công truyền thống hiện nay. - Đề xuất sự kết hợp giữa nghệ sĩ thiết kế mẫu với thợ thủ công và thị trường tiêu thụ. - Đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển mẫu mã, sản phẩm các làng nghề thủ công truyền thống hiện nay. <p>Những sản phẩm chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt; - Báo cáo kiến nghị, đề xuất; - Hệ thống các chuyên đề; - Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành. 	
22.	<p>Khôi phục nghệ thuật gốm Đông Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập.</p>	<p>Tên nhiệm vụ nghiên cứu Hội đồng đề nghị: Nghệ thuật gốm Đông Nam Bộ - Thực trạng và giải pháp</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu giá trị nghệ thuật gốm Đông Nam Bộ. - Thực trạng bảo vệ và phát huy nghệ thuật gốm Đông Nam Bộ - Đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật gốm Đông Nam Bộ. <p>Nội dung chính:</p>	2016-2017



Handwritten signature or initials.

STT	Tên nhiệm vụ nghiên cứu	Những vấn đề lưu ý khi xây dựng thuyết minh	Thời gian thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Tổng quan về gốm Đông Nam Bộ giai đoạn thế kỷ XVII đến nay. - Nghiên cứu đặc điểm tạo hình, nghệ thuật trang trí, họa tiết trang trí, màu men trên gốm Đông Nam Bộ. - Thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật gốm Đông Nam Bộ (nghề, thợ nghề, bí quyết nghề, thị trường...) - Đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát huy nghệ thuật gốm Đông Nam Bộ. <p><i>Những sản phẩm chính:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt; - Báo cáo kiến nghị, đề xuất giải pháp; - Hệ thống các chuyên đề; - Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành. 	